



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

10 เมษายน 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศไทย วันที่ 9 เม.ย. ติดเชื้อเพิ่ม 559 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 549 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 10 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 30,869 ราย หายป่วยสะสม 28,128 ราย อยู่ระหว่างรักษา 2,645 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 96 ราย สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 135,276,639 ราย เสียชีวิต 2,927,493 ราย รักษาหาย 108,848,765 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** ได้แก่ อังกฤษผลวิจัยพบการเร่งฉีดวัคซีนโควิดช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้ถึง 10,400 ราย **อินโดนีเซีย** ตรวจพบเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์แอฟริกาใต้ ขณะที่ยังมีปัญหาความล่าช้าในการส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 **อินเดีย** ผู้ติดเชื้อเกิน 1 แสนรายต่อวัน เร่งตรวจสอบกรณีล้มเลือดอุดตัน หลังฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา **อิตาลี** แนะนำฉีดวัคซีนของแอสตราเซนเนกาให้คนอายุ 60 ปีขึ้นไปเท่านั้น

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.รพ.เอกชนไม่รับตรวจโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวหุ้น, ฐานเศรษฐกิจ

-รพ.สมิติเวช รพ.บำรุงราษฎร์ รพ.รามคำแหง รพ.พญาไท 1 รพ.เปาโลเกษตร รพ.เพชรเวช รพ.สุขุมวิท รพ.เมตพาร์ค รพ.เจ้าพระยา รพ.บีเอ็นเอช รพ.พระราม 9 และรพ.ธนบุรี ประกาศงดตรวจหาเชื้อโควิด 19 เนื่องจากนั้ยาตรวจขาดแคลน-หมดสต็อก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ข่าวสด, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, ntiontv, sanook)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุอิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงกรณีรพ.เอกชนไม่ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ว่า นั้ยาตรวจไม่ได้ขาดแคลน แต่เนื่องจากเกณฑ์ของสธ. กำหนดว่าเมื่อตรวจเจอผู้ติดเชื้อต้องแอดมิทในรพ. ทำให้เตียงไม่เพียงพอรองรับผู้ป่วย จึงไม่สามารถตรวจหาเชื้อต่อได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, thaiPBS, tnthailand, thestandard, mcot) ทวีช่อง 7, 9

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ที่รพ.ไม่ตรวจเพราะมีเงื่อนไขว่าหากตรวจพบต้องรับผู้ป่วยไว้ในรพ. ทำให้เตียงเต็ม ไม่เกี่ยวกับปัญหานั้ยาตรวจขาดแคลน เพราะกรมฯ ร่วมกับ บ.สยามไบโอไซเอนซ์ ผลิตนั้ยาตรวจได้เอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส. พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า นั้ยาตรวจไม่ได้หมดแต่เป็นเพราะเตียงไม่พอ ดังนั้น รัฐต้องเร่งตั้งรพ.สนามโดยด่วน เชื่อว่าช่วงหลังสงกรานต์น่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการเดินทางข้ามจังหวัด และผู้ติดเชื้อรอบใหม่ไม่แสดงอาการ จึงมีโอกาที่เชื้อจะแพร่กระจายเป็นวงกว้างได้

สื่อที่นำเสนอ : ช่อง 7

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงกรณี เพจ The Coverage เผยข้อมูลรพ.เอกชนจำนวนมากงดให้บริการตรวจคัดกรองโควิด 19 เนื่องจากมีผู้มาตรวจหาเชื้อจำนวนมาก ทำให้ให้บริการไม่ทัน เต็มเตียง และนั้ยาตรวจไม่พอ ว่า กำลังหารือเพื่อหาทางแก้ไขให้รพ.เอกชนสามารถให้บริการตรวจหาเชื้อแก่ประชาชนต่อไป รวมถึงหลักเกณฑ์ที่ให้รพ.ที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อต้องรับผู้ป่วยด้วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

-หลายรพ.ในกรุงเทพฯ ยังมีผู้ไปรับการตรวจหาเชื้อโควิดจำนวนมาก อาทิ รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ส่วนการตรวจหาเชื้อโดยรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน 3 คัน บริเวณอารีนา 10 ทองหล่อซอย 10 มีประชาชนเข้ารับการตรวจกว่า 1,000 คน โดยเริ่มแจกบัตรคิว 06.00 น. เมื่อคิวเต็ม 1,000 คน จะให้มารับบัตรคิวในวันถัดไป ให้บริการ 8-10 เม.ย.นี้

2.รัฐบาลบริหารสถานการณ์โควิดล้มเหลว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, บ้านเมือง)

-โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีประชาชนจำนวนมากไปต่อคิวเพื่อรับการตรวจหาเชื้อทั้งที่รพ.เอกชน และย่านทองหล่อ โดยไม่มีการเว้นระยะห่างทางสังคม ว่า รัฐบาลไม่เคยนำเหตุการณ์ที่ผ่านมาพัฒนาการป้องกันและรับมือ ทุกครั้งที่มีการระบาดไม่มีการปรับปรุงการตรวจหาเชื้อที่เพียงพอ รพ.เอกชนอาจมีความกังวลเรื่องภาระค่าใช้จ่าย รัฐบาลควรเร่งเจรจากับภาคเอกชนอย่างเร่งด่วนในการร่วมมือกันตรวจหาเชื้อ แนะนำให้โมเดลของประเทศญี่ปุ่นมาจัดระเบียบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจ ระบุ การระบาดของโควิดระลอกใหม่แสดงถึงความล้มเหลวซ้ำซ้อนของรัฐบาล ถึงเวลาแล้วที่ พล.อ.ประยุทธ์ต้องพิจารณาลาออก

-นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. เพชบุรีไต่ถาม นายกฯ บอกคนอื่นว่าการด้อยค่า แต่การระบาดใหญ่ทั้ง 3 ครั้งมาจากสายบังคับบัญชาทางตรงของนายกฯ ทั้งสิ้น และยังบอกอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด เท่ากับผู้นำไม่มีความรับผิดชอบ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช อธิการบดีของนายกฯ ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 ดีขึ้น ภาคประชาชนตื่นตัวในการดูแลตัวเอง แต่มาตรการของรัฐบาลกลับหย่อนยานเองทำให้เกิดการแพร่ระบาด ขณะที่มาตรการเรื่องการเดินทางออกต่างจังหวัดก็ยังไม่ชัดเจน ส่วนการจัดหาวัคซีนมีความล่าช้า ควรเปิดกว้างในการจัดหาวัคซีนเพราะเชื่อมีการกลายพันธุ์ หากได้เป็นรัฐบาลจะเปิดเสรีและจัดซื้อวัคซีนให้ได้มากที่สุด ฉีดให้กับประชาชนให้ได้เร็วที่สุด นอกจากนี้ เรื่อง rapid test ขณะนี้มีหลายหน่วยงานจัดทำได้ รัฐบาลควรเร่งส่งเสริมหรือให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้ชุดตรวจมีราคาถูก และควรมีศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับโควิด 19 เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน จุดอ่อนที่เห็นได้ชัดคือเจ้าหน้าที่ของรัฐติดเพราะหย่อนมาตรการในการดูแลตัวเอง ดังนั้นผู้บริหารต้องแสดงความรับผิดชอบ

3.การบริหารจัดการเตียงรับผู้ป่วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร

-นายกฯ แถลงว่า กำลังเตรียมการเรื่องรพ.สนาม โดยเฉพาะในกทม. สิ่งสำคัญที่สุดคือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ พยาบาลติดเชื้อ จึงต้องมีรพ.สนามในการตรวจคัดกรองและให้ผู้ที่ไม่ต้องรักษาไปอยู่ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ไทยโพสต์, PPTV, innnews, thebangkokinsight)

-ก.กลางฯ จัดเตรียมพื้นที่หน่วยทหาร 10 แห่ง พร้อมบุคลากรแพทย์ทหาร จัดตั้งเป็นรพ.สนามกว่า 3,000 เตียง ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล และทุกเหล่าทัพอยู่ระหว่างสำรวจเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาหน่วยทหารให้เป็นพื้นที่จัดตั้งรพ.สนาม รองรับสถานการณ์ที่อาจรุนแรงและขยายตัวเป็นวงกว้างขึ้น โดยกองทัพอากาศได้เตรียมโรงเรียนการบิน กำแพงแสน จ.นครปฐม ไว้เป็นรพ.สนาม ประมาณ 100 เตียง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-โฆษกกองทัพเรือ เผย ผบ.ทร. สั่งทุกหน่วยทุกพื้นที่เตรียมความพร้อมรพ./สถานพยาบาล/รพ.สนาม เพิ่มเติมเพื่อรองรับการแพร่ระบาดรอบใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า

-นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมรพ.เอกชน กล่าวว่า ตามข้อตกลงให้รพ.ที่ตรวจโควิด 19 ต้องรับผู้ป่วย ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อหลายร้อยคนต่อวัน ทำให้เตียงเต็ม จึงนำเรื่องมาปรึกษากับนายกฯ ว่าหากกทม.และกองทัพเปิดรพ.สนามก็จะมีที่รองรับ ซึ่งรพ.สนามของรพ.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 470 เตียง จะเปิดรับวันที่ 11 เม.ย.นี้ และหากกองทัพบก กองทัพเรือ และกทม. เข้ามาช่วยจะได้ประมาณ 3,000 เตียง ซึ่งน่าจะเพียงพอ เพราะส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อยังอยู่ในกทม.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, TNN, ThaiPBS) สวท. ทีวีช่อง 7, 9, NBT

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุว่า เตียงในรพ.เอกชนยังไม่เต็ม โดยยอดเตียงของรพ.ทั้งหมดในพื้นที่ กทม. 717 เตียง ยังว่างถึง 293 เตียง ซึ่งมาตรการโควิด 19 เมื่อตรวจหาเชื้อพบผู้ป่วยจะต้องรับไว้ในรพ.ตนเอง หากเกินขีดความสามารถให้ประสานรพ.เอกชนในเครือข่าย ซึ่งในปี 2563 พบว่ารพ.เอกชนมีอัตราการใช้เตียงแค่ 40% เครือข่ายรพ.รัฐและเอกชน รวมถึงรพ.สังกัดมหาวิทยาลัยและเหล่าทัพ ได้ประชุมบริหารจัดการกันทุกสัปดาห์ และยังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประสานโรงแรมจัดทำเป็น Hospital มีเตียงเสริมสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการ 500-1,000 เตียง และประสานรพ.ธรรมศาสตร์ฯ จัดทำรพ.สนามอีก 450 เตียง คาดว่าเปิดใช้ได้ในสัปดาห์หน้า และสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีอีก 40 เตียง ทำให้มีปริมาณเตียงเพียงพอรองรับผู้ป่วยแน่นอน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. กล่าวว่า รพ.สังกัด กทม. มีเตียง 1,358 เตียง มีผู้ป่วยอยู่ 208 เตียง เหลือเตียงรับได้ 1,150 เตียง หากรวมรพ.เอกชนและนอกสังกัดจะมีเตียงรับผู้ป่วยรวม 4,800 เตียง มีผู้ป่วยอยู่ 1,277 เตียง เหลือรับได้ 3,600 เตียง นอกจากนี้ ศูนย์กีฬาบางมดสามารถรับได้อีก 200 เตียง และรพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน 500 เตียง หากไม่พอจะเปิด Hospital มีโรงแรมพร้อมเข้าร่วม 500 เตียง

4.การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, บ้านเมือง, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, sanook, สำนักข่าวอิศรา)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีฯ ประชุมร่วมกับ สธ. สมาคมรพ.เอกชน หรือจัดหาวัคซีนโควิดเพิ่มเติม โดยตั้งคณะกรรมการ มี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ที่ปรึกษาศูนย์ ศบค. เป็นประธาน มีผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อภ. อย. อธิบดีกรมควบคุมโรค ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ นายกสมาคมรพ.เอกชน เป็นกรรมการ ให้รายงานผลต่อนายกฯ ภายใน 1 เดือน เพื่อจัดหาวัคซีนทางเลือกเข้ามาเพิ่มอีกอย่างน้อย 5,000,000 โดส พร้อมทั้งหาแนวทางให้เอกชนสามารถบริการวัคซีนได้ และแจ้งปลัด สธ. ให้ฉีดให้เร็วขึ้นโดยปรับตามสถานการณ์ พื้นที่ บุคคล ซึ่ง 41 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อ บุคลากรทางการแพทย์ต้องได้ก่อน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, แนวหน้า, ผู้จัดการ

-นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ รพ.วิชัยยุทธ ระบุ ได้ฉีดวัคซีนของบริษัทซิโนแวค ซึ่งแม้จะห้ามฉีดคนอายุเกิน 59 ปี แต่ขอรับฉีดขอผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นเอง โดยหลังฉีดไม่มีผลข้างเคียง และขณะนั้นอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ อนุญาตให้คนสูงอายุฉีดวัคซีนซิโนแวคได้แล้ว ซึ่งการทดสอบทางคลินิกระยะ 3 ของบ.แอสตราเซนเนกา คนที่ทดสอบส่วนใหญ่อายุน้อยกว่า 65 ปี บางประเทศจึงไม่อนุญาตให้คนอายุเกิน 65 ปีฉีด แต่ประเทศไทยให้คนอายุมากกว่า 60 ปีฉีดได้ ถึงเวลาแล้วที่จะอนุมัติให้คนสูงอายุไทยฉีดวัคซีนของซิโนแวคได้เหมือนกับวัคซีนของแอสตราเซนเนกา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ acnews

-เลขาธิการ อย. และผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ แถลงข่าวยืนยันว่า สธ.ไม่ปิดกั้นเอกชนนำเข้าวัคซีนโควิด 19 ขณะนี้ขึ้นทะเบียนแล้ว 3 ราย กำลังพิจารณา 1 ราย ที่เหลือรอยื่นเอกสาร ส่วนวัคซีนแอสตราเซนเนกาที่ผลิตในไทยอยู่ระหว่างตรวจรับรองคุณภาพ คาดส่งมอบเดือนมิ.ย.นี้ตามแผนสำหรับวัคซีนรุ่นสองที่รองรับเชื้อกลายพันธุ์ หลายบริษัทรวมทั้งแอสตราเซนเนกา กำลังพัฒนา หากสำเร็จไทยมีโอกาสได้รับถ่ายทอดและผลิตในโควตา 61 ล้านโดสที่สั่งซื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-นายเชาว์ มีขวด อธิบดีกรมชกพรคประชาธิปไตย โพสต์เฟซบุ๊กว่า อยากให้รัฐบาลกำหนดให้กลุ่มวินมอเตอร์ไซด์ คนขับแท็กซี่ ได้รับวัคซีนก่อนด้วย เพราะโรคโควิด 19 รอบนี้รุนแรงกว่าครั้งที่ผ่านๆมา รัฐบาลต้องรีบคลายสถานการณ์และดูแลคนระดับล่างให้เกิดความรู้สึกเท่าเทียม ไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าเลือกปฏิบัติ

5.การสอบสวนโรคในแวดวงรัฐมนตรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, ข่าวสด

-นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ให้สัมภาษณ์ว่า การปกปิดไหม้ไลน์หรือแจ้งเท็จจะมีความผิดก็ต่อเมื่อทำต่อพนักงานสอบสวนโรค เพียงแต่เจ้าหน้าที่สอบสวนโรคของรัฐเมื่อรับทราบไหม้ไลน์แล้วควรเปิดเผยให้ประชาชนทราบเท่าที่จำเป็น เพื่อให้ประชาชนระวังตัว แต่การจะปกปิดไหม้ไลน์ต่อประชาชนหรือไม่ ถือเป็นเรื่องส่วนตัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, แนวหน้า, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, สปริงนิวส์

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. โพสต์เฟซบุ๊ก ขอแก้ตัว 14 วัน พร้อมแจ้งไหม้ไลน์ หลังทราบว่าผู้ร่วมรับประทานอาหารด้วยในวันที่ 5 เม.ย. ติดเชื้อโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ข่าวหุ้น, บ้านเมือง, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวอิศรา)

-สจ.บุรีรัมย์ เปิดเผยไหม้ไลน์ของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ระบุว่า ติดเชื้อจากผู้ป่วยยืนยันที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน รมว.คมนาคม ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการเผยแพร่เมื่อช่วงค่ำวันที่ 8 เม.ย. แต่ได้มีการประสานสื่อมวลชนขอให้ สจ.บุรีรัมย์ปรับเปลี่ยนไหม้ไลน์ เนื่องจากมีตารางบางวันคลาดเคลื่อน ด้านนายศักดิ์สยาม ได้ถ่ายรูปส่งให้ผู้สื่อข่าวระบุว่าแข็งแรงดีแม้จะติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-สจ.บุรีรัมย์ เปิดเผยผลการสอบสวนโรคและการประเมินเบื้องต้น กรณีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ว่า มีความเป็นไปได้สูงที่จะได้รับเชื้อจากนายวิรัช ผู้ติดตามที่ไปย่านทองหล่อหลายครั้ง คือ 30 มี.ค. ไปคริสตัลแลนจ์ 1 เม.ย. ไปที่ดิเอ็มเมอร์ลด์ 4 เม.ย. ไปตรวจเชื้อที่รพ. 5 เม.ย. ทราบผลว่าเป็นบวก ก่อนที่นายศักดิ์สยามพร้อมคนขับรถและตำรวจติดตามทั้งหมดจะเข้าตรวจหาเชื้อที่บุรีรัมย์ 6 เม.ย. โดยตำรวจติดตามทั้ง 5 นาย และคนขับรถอีก 1 คน ผลเป็นบวก ขณะที่นายศักดิ์สยามได้รับผลเป็นบวก 7 เม.ย. สรุปกลุ่มนายศักดิ์สยามติดเชื้อทั้งสิ้น 8 คน และกำลังรอผลการตรวจอีกหลายคน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ)

-นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.พรรคก้าวไกล ผกาคำถามถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ว่า เมื่อก่อนแข่งก้าวดูต้นกับทุกคน แต่พอ รมต. และ ส.ส. พรรคตนเองติดเชื้อกลับเงียบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เดลินิวส์

-นางณิษฐา แก้วกำเนิด ภรรยา พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ แจ้งผ่านอินสตาแกรมว่า ตรวจพบเชื้อโควิด 19 คาดว่าติดจากสามี

6. คลัสเตอร์สถานบันเทิง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุอิน โฆษก ศบค. แถลงถึงผลการหารือระหว่าง นายกฯ และ ตัวแทน สธ. ว่า ศบค.ชุดเล็กแจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ออกข้อกำหนดฉบับที่ 19 ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีผลบังคับใช้ 10 เม.ย. จนถึง 23 เม.ย. ประกอบด้วย 1.สั่งปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ในเขตพื้นที่จังหวัดที่พบการระบาด และมีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค 41 จังหวัด เป็นการชั่วคราวอย่างน้อย 14 วัน ส่วนอีก 36 จังหวัด ให้ผู้ว่าฯ โดยความเห็นชอบของคกก.โรคติดต่อจังหวัด มีอำนาจในการพิจารณาสั่งปิดเป็นการชั่วคราวได้ หากเห็นว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง 7, NBT, ThaiPBS)

-นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กล่าวว่า ข้อมูลล่าสุด 8 เม.ย. มีผู้ป่วยที่เชื่อมโยงกับคลัสเตอร์สถานบันเทิงย่านทองหล่อแล้ว 604 ราย รวม 32 จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นคนไทย ร้อยละ 64 ไม่มีอาการ ชื่อนำสังเกตคือ การติดเชื้อจะแพร่ไปสู่ที่ทำงาน ครอบครัว เช่น ผู้ป่วย จ.สระแก้ว เชื่อมโยงผับทองหล่อ เดินทางกลับไปทำงานในผับ จ.สระแก้ว ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม 50 ราย ส่วน จ.ประจวบฯ พบในลักษณะเดียวกัน มีผู้ติดเชื้อสะสม 51 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ kapook

-บชน. แถลงพบตำรวจติดเชื้อ 31 นายทั่วประเทศติดเชื้อ 63 นาย อยู่ระหว่างรอผลตรวจอีกไม่ต่ำกว่า 1,000 นาย ถูกกักตัวไปแล้วกว่า 500 นาย ส่วนใหญ่ยังไม่มีอาการเปิดเผยไหม้ไลน์ แต่บางรายผู้บังคับบัญชาระบุว่าไปสถานบันเทิงย่านทองหล่อเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ได้ให้ ผบก.น.5 และ ผกก.สน.ทองหล่อ ไปตรวจสอบ ซึ่งต้นสังกัดยืนยันว่าไม่มีตำรวจไปทำหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวแต่อย่างใด ส่วนของสถานบันเทิงทั้ง คริสตัล คลับและเอ็มเมอร์ล คลับ ให้พิจารณาดำเนินคดีว่าอาจมีความผิดตาม พ.ร.บ.สถานบริการ ในข้อหาตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต และความผิดห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน นอกจากนี้ ยังพบว่า รองผู้กำกับ สภ.รัตนนิเบศร์ ติดเชื้อโควิด 19 มีไหม้ไลน์มาคริสตัลคลับ ย่านทองหล่อ ทำให้สสอ.เมืองนนทบุรี เข้าไปตรวจคัดกรองเชื้อตำรวจทั้ง สภ. โดยมีตำรวจอีก 31 นายเข้าข่ายสุ่มเสี่ยง ถูกให้กักตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, บ้านเมือง, ประชาชาติธุรกิจ, innnews, กรมประชาสัมพันธ์, 77 kaoded)

-**เชียงใหม่** พบผู้ป่วยติดเชื้อ 4 ราย รายแรกเป็นหญิง อ.เวียงชัย คนที่ 2 และ 3 เป็นชาย อ.แม่สาย ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงย่านทองหล่อ และมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ จ.เชียงใหม่ 1 ราย **นครราชสีมา** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย รวมทั้งสิ้น 17 ราย ส่วนใหญ่ เชื่อมโยงคลัสเตอร์สถานบันเทิง กทม. ด้านผู้ว่าฯ สั่งตรวจเข้มประชาชนเดินทางมาจาก 5 จังหวัดพื้นที่สีแดง **ชลบุรี** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 34 รายส่วนใหญ่เชื่อมโยงสถานบันเทิง **เชียงใหม่** ผู้ติดเชื้อวันเดียว 148 ราย **แพร่** พบผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ 5 ราย รายแรกของปี 2564 เป็นหญิงอายุ 20 ปี คาดว่าติดเชื้อมาจากสถานบันเทิงในเชียงใหม่ **เพชรบูรณ์** พบผู้ป่วยรายที่ 2 เป็นชาย ไหม้ไลน์เดินทางไปทำงานที่ จ.นครสวรรค์-เที่ยวสถานบันเทิง **ประจวบคีรีขันธ์** พบผู้ติดเชื้อจากงานคอนเสิร์ตที่ผับมายา อ.หัวหิน เพิ่ม 87 ราย **เพชรบุรี** มีผู้ติดเชื้อจากผับมายา 4 ราย **ภูเก็ต** มีผู้ติดเชื้อจากงานปาร์ตี้ในสถานบันเทิง 3 แห่ง เพิ่มอีก 16 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ kapook

-กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พบตำรวจติดเชื้อ 8 นาย เป็นนายเวรผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่, ผู้ช่วยนายเวรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5, ตำรวจภูธรภาค 5, ตร.สภ.ช้างเผือก, พลซบกองบังคับการสืบสวนภาค 5 ทำให้ต้องตรวจคัดกรองตำรวจกว่า 100 นาย สาเหตุที่นายเวรและผู้ช่วยนายเวรติดเชื้อ เนื่องจากไปปฏิบัติภารกิจในงานคอนเสิร์ตที่สถานบันเทิงเมื่อ 2 เม.ย. ส่วนพลซบและตร.สภ.ช้างเผือก อยู่ระหว่างสอบไหม้ไลน์

7. โควิดสายพันธุ์อังกฤษ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, thaiPBS, จส.100, mcot) สวท.

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงความคืบหน้าการถอดรหัสพันธุกรรมโควิดคลัสเตอร์ทองหล่อ ว่า ขณะนี้รับตัวอย่างเข้ามา 22 ตัวอย่าง คาดว่าใช้เวลา 2-3 วันจะทราบที่มาของไวรัสคลัสเตอร์ทองหล่อ หลังจาก ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก รพ.จุฬาฯ ระบุไวรัสสายพันธุ์อังกฤษ B.1.1.7 มาจากกัมพูชา

8.การแพร่ระบาดในเรือนจำ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, มติชน

-นายชัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีและโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่เรือนจำจังหวัดนราธิวาส ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นผู้ต้องขังหญิง 3 ราย ผู้ป่วยสะสม 278 ราย ได้ยกระดับการควบคุมให้มีความเข้มข้นมากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ

-จ.นราธิวาส รายงานว่า มีผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดนราธิวาสที่ติดเชื้อโควิด 19 เสียชีวิต 1 ราย เป็นชาย อายุ 61 ปี ผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดรวม 3 ราย

9.การติดเชื้อในกลุ่มต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-จ.อุทัยธานี มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 แล้วหลายราย คาดว่ามาจากคลัสเตอร์คณะลูกเสือ จ.นครสวรรค์ ที่เดินทางมาแสดงที่วัดแห่งหนึ่งใน อ.ทัพทัน เมื่อ 3 เม.ย.ที่ผ่านมา คาดว่าจะมีผู้สัมผัสใกล้ชิดไม่ต่ำกว่า 50 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์คมชัดลึก

-สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ 1 ราย เป็นการติดเชื้อจากบุคคลภายนอก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, TNN, Thaipbs) สวท. ทีวีช่อง 7, 9, NBT

-รพ.ราชวิถี พบบุคลากรผู้สัมผัสเสี่ยงสูงติดเชื้อเพิ่มอีก 10 ราย ยอดรวม 11 ราย ส่งผลให้บุคลากรจำนวนหนึ่งต้องกักตัว จึงต้องงดและลดการให้บริการบางส่วน ขอความร่วมมือผู้รับบริการงดการเดินทางมารพ. หากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน ด้าน อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ มีแพทย์ติดเชื้อ 3-4 คน ที่เหลือเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นการติดเชื้อจากการใช้ชีวิตส่วนตัว ไม่ได้ติดจากการดูแลผู้ป่วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิก, thailandplus, sanook, thebangkokinsight, จส.100)

-ผู้ว่าการการรถไฟฯ แจ้งติดเชื้อโควิด หลังเดินทางไปปฏิบัติงานหลายพื้นที่ พร้อมเปิดไทม์ไลน์ 24 มี.ค. - 7 เม.ย. ไม่เคยไปท่องเที่ยว ด้าน นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าฯ ลำปาง ต้องกักตัว 14 วัน หลังร่วมพิธีเปิดงานวันรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าลำปาง ร่วมกับ ผู้ว่าการ รพท.ที่เชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิก, thailandplus, ntiontv, mcot, จส.100, thebangkokinsight, businesstoday, tnnthailand)

-ปตท. สั่งปรับประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน VDO Conference และปิดสำนักงานใหญ่ 9 - 25 เม.ย.นี้ หลังพบผู้บริหารติดเชื้อ 1 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

-พ.ต.อ.อรรถพล มีเสียง ผกก.สน.บางเขน ติดเชื้อโควิด 19 รักษาตัวที่รพ.ตำรวจ อยู่ระหว่างตรวจสอบไทม์ไลน์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, เดลินิวส์, มติชน, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, acknew, newtv.

-ธ.กรุงเทพ ประกาศปิดสาขาบิกซีตีวานนท์ 8-13 เม.ย.นี้ เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ หลังพนักงานติดโควิด 1 คน **ธ.ออมสิน** สาขาอ่างทอง พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย **ธ.อาคารสงเคราะห์** สาขาบางเขน ปิดให้บริการตั้งแต่ 9-12 เม.ย. หลังพบพนักงานติดเชื้อ 1 ราย **ธ.ไทยพาณิชย์** ประกาศปิด 8 สาขา หลังพนักงานติดโควิด

มาตรการของ สธ. ศบค.และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์คมชัดลึก

-พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์วันที่ 9 เม.ย. มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 60 ปี ผู้ต้องขังในจังหวัดนราธิวาส มีประวัติป่วยเป็นวัณโรค สัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า วันที่ 31 มี.ค. นอนไม่หลับ ซึมลง เหนื่อยหอบ เอกซเรย์ปอดพบผิดปกติ แพทย์สงสัยเป็นวัณโรค ต่อมามีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้น ใส่ท่อช่วยหายใจ วันที่ 1 เม.ย. ตรวจพบติดเชื้อโควิด 19 ต่อมาอาการทรุดลงและเสียชีวิตวันที่ 8 เม.ย. สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ แบ่งเป็น คลัสเตอร์สถานบันเทิง 214 ราย ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยคลัสเตอร์สถานบันเทิง 31 ราย ส่วนใหญ่เป็นคนในครอบครัว ผู้ร่วมงาน และเพื่อนสนิท และกรณีอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์สถานบันเทิงอีก 124 ราย โดยมีผู้อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 32 ราย ส่วน จ.อุทัยธานี ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่พบผู้ติดเชื้อ พบผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย ไม่เกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์สถานบันเทิง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, สปริง, mcot, one31)

-นายภาฯ เรียกประชุมศบค.ชุดเล็ก เพื่อหารือแผนการจัดการและแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโควิด 19 โดยรับทราบความคืบหน้าการใช้แอปฯ “หมอพร้อม” และ “Health Wallet” ในการลงทะเบียนฉีดวัคซีน รวมถึงการรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่จะเข้ามาถึงไทยในเดือนนี้ ทั้งนี้คาดว่านายภาฯ จะลงนามในประกาศคำสั่งปิดสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานที่บริการ สถานะบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และสถานประกอบการกิจการอาบ อบ นวด 14 วัน จำนวน 41 จังหวัด ตามที่เสนอ รวมถึงติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งรพ.สนาม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-โฆษก ศบค. กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีการแถลงข่าวที่ สช. ทุกวัน เวลา 15.00 น. โดยกรมควบคุมโรคจะเป็นผู้ให้ข้อมูล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-กรมอนามัย เผยผลการสำรวจอนามัยโพล ประชาชนมีความกังวลต่อสถานการณ์โควิด 19 เพิ่มขึ้น โดยเรื่องที่กังวลมากที่สุด ได้แก่ กลัวการติดเชื้อจากการรวมกลุ่มในสถานที่ต่างๆ สำหรับพฤติกรรมในการป้องกันโรค ประชาชนส่วนใหญ่ยังให้ความสำคัญเรื่อง DMHTT โดยมาตรการที่ประชาชนทำได้น้อยที่สุดคือการสแกนไทยชนะ ย้ำประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด และสร้างสุขอนามัยส่วนบุคคลอยู่เสมอ หมั่นสังเกตและไม่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผู้จัดการ, thaiPBS)

-ปลัดสำนักนายภาฯ เวียนหนังสือด่วนที่สุดให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายภาฯ Work from Home ระหว่างวันที่ 8 - 21 เม.ย. 2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สำหรับงานการให้บริการประชาชนและการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานตามกฎหมาย ขอให้พิจารณาแนวทางการดำเนินการตามความเหมาะสม ส่วนผู้ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงมีประวัติเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด มีประวัติเคยติดต่อกับผู้ติดเชื้อ รวมทั้งผู้ที่มีอาการนำสงสัย ให้เข้ารับการตรวจคัดกรองที่รพ.ทันทีและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ sanook

-สปสช. ย้ำ ทุกคนในประเทศไทยที่เข้าข่ายอยู่ในกลุ่มเสี่ยง สามารถตรวจหาเชื้อโควิด 19 ได้ฟรีที่รพ.รัฐและเอกชนทุกแห่ง โดยค่าตรวจที่เป็นไปตามดุลพินิจของแพทย์เบิกจ่ายกับ สปสช. ส่วนกรมควบคุมโรครับผิดชอบค่าตรวจแรงงานต่างด้าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง 5, TNN

-นพ.ปรีชา เปรมปรีดิ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ตรวจดูขั้นตอนการเคลื่อนย้ายผู้ต้องกักที่ติดโรคโควิด 19 ที่ได้รับการรักษาจนหายแล้ว 82 ราย จากรพ.สนามชั่วคราว โรงยิมสวัสดิการตำรวจ ไปยังห้องกัก 1 สตม. ซอยสวนพลู เพื่อรอผลักดันส่งกลับประเทศ โดยขั้นตอนการเคลื่อนย้ายผู้ต้องกักจะต้องตรวจ 3 รอบ ให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อหลงเหลือไปแพร่สู่ผู้อื่นได้ และต้องดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมาติดเชื้ออีกครั้ง นอกจากนี้ได้มีการเตรียมแผนตั้งรพ.สนามเพิ่มเติม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-กทม. รายงานการฉีดวัคซีนโควิด 19 ฉีดไปแล้ว 103,333 โดส

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, 77 kaoded, nationtv, mthai, thebangkokinsight)

-พิจิตร สระแก้ว บึงกาฬ เชียงใหม่ สงขลา อ.แม่สอด จ.ตาก กำหนดให้ประชาชนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงรายงานตัว และกักตัว 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, พิมพ์ไทย, กรมประชาสัมพันธ์

-วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา ประกาศปิด 14 วัน หลังมีไหม้ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 มากราบไหวสังข์ศักดิ์สิทธิ์ที่วัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี เปิดให้ประชาชนตรวจหาเชื้อโควิด 19 ฟรี หลังถูกประกาศเป็นพื้นที่สีแดง มีชาวปทุมธานีมาตรวจจนบัตรคิวกว่า 1 พันใบเต็ม ส่วนรพ.ธรรมศาสตร์รังสิต เปิดรพ.สนาม 470 เตียง และยังเปิดรพ.สนาม ของรพ.รามธิบดี ที่อาคารจักรรีนฤปดินทร์ อีก 400 เตียง

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ คอลัมน์เลียบค่ายกองทัพ

-นายภาฯ กับสช. ต้องเร่งจัดการกับการระบาดระลอกนี้โดยเร็ว เพราะแม้มีข้อที่ออกมารวมตัวขับไล่ นายภาฯ จะประกาศยุติการประชุมชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลาย แต่สิ่งที่นายภาฯ ปฏิเสธไม่ได้ คือ ความรับผิดชอบต่อการระบาดโรคโควิดทั้ง 3 รอบ ที่เกิดจากความผิดพลาดในการบริหารงานภาครัฐ

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

เทศกาลสงกรานต์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus, สำนักข่าวอินโฟเควสท์

-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และประชาชน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ ให้ขอสม.ร่วมตั้งด่านชุมชนเพื่อคัดกรองอาการมีนเมาสุรา และรายงานผลแก่ศปภ.จังหวัด ประสานรพ.เอกชนเตรียมพร้อมให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ตามนโยบาย UCEP โดยเตรียมทั้งมาตรฐานสถานพยาบาล และการประเมินและคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ (สีแดง) โดยใช้ระบบบันทึกและประเมินผู้ป่วยของ สพฉ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus, ช่อง 5

-กรมอนามัย แนะนำผู้ที่ขับรถทางไกล งด/เลียงเครื่องดื่มประเภทกาแฟและเครื่องดื่มชูกำลัง นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนวันเดินทาง ตื่นน้ำสะอาดให้เพียงพอ เน้นจิบบ่อยๆ ระหว่างเดินทาง หรือกินผลไม้สด หรือดื่มน้ำผลไม้คั้นสดรสเปรี้ยว ช่วยต้านความเหนื่อยล้า จากความเครียดและความกังวลขณะขับรถได้ นอกจากนี้ หากกินอาหารประเภทข้าวแป้งมากเกินไป จะทำให้รู้สึกง่วงได้ง่าย หลีกเลี้ยงกินผักที่ย่อยยาก งดเครื่องดื่มที่มีฟอง เช่น โซดา หรือน้ำอัดลมผสมโซดา จะทำให้ท้องอืดเพื่อและง่วงนอนได้เช่นเดียวกัน

กัญชา-กัญชง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ

-นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า หลังมีการปลดล็อกให้นำส่วนต่างๆ ของกัญชาและกัญชง ยกเว้นช่อดอกและเมล็ดไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้โดยไม่ถือว่าเป็นยาเสพติด มีผู้ประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชง 31 คำขอ แบ่งเป็น ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ 6 คำขอ, ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ 4 คำขอ, เวชภัณฑ์ที่มีสารสกัดเป็นสารออกฤทธิ์ 3 คำขอ, เครื่องจักรและกรรมวิธีการสกัดจากกัญชา 11 คำขอ, อุปกรณ์หรือชุดทดสอบสารสกัดจากกัญชา 3 คำขอ, ผลิตภัณฑ์ปล่อยสารระเหยจากกัญชา 2 คำขอ และผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้านที่มีกัญชงเป็นองค์ประกอบ 2 คำขอ ได้รับจดทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตรแล้ว 2 คำขอ คือกระดาษผ้าเพาะปลูกและชุดเครื่องจักรสกัดน้ำมันกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมอาหารสำเร็จรูป กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มหลายรายเริ่มทยอยยื่นคำขอจดสิทธิบัตรอาหารและเครื่องดื่มแล้ว แต่กว่าจะผลิตได้ต้องรอให้ อย. ออกระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดปริมาณของสารในกัญชาและกัญชงที่จะใช้ในอาหารและเครื่องดื่มก่อน ซึ่งกัญชงน่าจะนำมาทำอาหารและเครื่องดื่มได้ง่ายกว่าเพราะมีปริมาณสารให้ความเม้าน้อยกว่า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ

-นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดเผยว่า กรมฯ มีผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม Eco Friendly Products จากกัญชง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายได้ทางชีวภาพ โดยร่วมกับภาคเอกชนบูรณาการงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีนำไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารที่ใช้ครั้งเดียว เช่น หลอด แก้ว ซ้อนและส้อม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังจัดทำโครงการการพัฒนาเครื่องต้มจากกัญชงและการควบคุมคุณภาพ เพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมกัญชงสู่เชิงพาณิชย์ โดยบูรณาการกับภาคเอกชน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการภาคเอกชนให้ผลิตเครื่องต้ม CBD ที่ได้คุณภาพ สามารถจดทะเบียนกับ อย. และจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้อย่างรวดเร็ว มีบริษัทเอกชนที่พร้อมสร้างความร่วมมือกับกรมฯ แล้ว 5 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-กล่าวว่า ยังมีการปลดล็อกกัญชา ยิ่งทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบพืชกัญชาประเภทใบกิ่งก้านและรากที่มีการปั่นราคา โดยไม่มีการคำนึงถึงคุณค่าหรือประโยชน์ที่จะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะสคบ. สธ. น่าจะลงมาดูแลไม่ให้สังคมถูกเอาเปรียบ

กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-เพจประชาชนเบียร์ โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า ถูกจับปรับ 10,000 บาท เพราะทำเบียร์ดื่มเองที่บ้านใน จ.ชัยภูมิ โดยผู้ถูกจับกุมได้นำเบียร์ที่ทำแชร์ร่วมกับสินค้าอื่น และมีการเปิดเพจสำหรับพูดคุยเรื่องเบียร์ คาดว่าอาจจะโดนแจ้งจากข้อมูลในเฟซบุ๊ก พร้อมตั้งคำถามว่าทำไมต้องกีดกันไม่ให้ประชาชนเข้าถึงการผลิต การเรียนรู้ และการพัฒนาเบียร์ภายในบ้านของตัวเอง อยากให้แก้กฎกระทรวงให้ประชาชนสามารถผลิตเบียร์เพื่อดื่มเองได้

จับเครือข่ายยาลดอ้วน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง 3, 5, 7)

-พล.ต.ต. อนุรักษ์ศักดิ์ เขาวนาศัย ผบก.ปคบ. พร้อมด้วย ภูผ, สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. ร่วมแถลงผลจับกุมเครือข่ายจำหน่ายผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนักยี่ห้อ BODY FIRING by nikki ซึ่งตรวจพบสารไซบูทรามิน กว่า 40,000 แคปซูล และเครือข่ายจำหน่ายยาชุดที่ไม่มีทะเบียนประเภท

ควบคุมน้ำหนักผ่านเพจเฟซบุ๊กและแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ ผู้ต้องหา 8 คน 10 หมายจับ ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ จากการสอบสวนพบว่าผู้ต้องหาบางรายทำงานในรพ. แต่ไม่ใช่แพทย์หรือเภสัชกร และนำมาใช้แอบอ้างหลอกผู้บริโภคจนมีผู้เสียหายหลงเชื่อจำนวนมาก

เพิ่มบริการยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-อย.เปิดให้บริการยื่นคำขออนุญาตวัตถุอันตราย ผ่านระบบ e-Submission อีก 3 กระบวนการงาน 1.การขอรับการรับรอง ต่ออายุ เพิ่มขอขยายการรับรอง GMP ที่อย.รับผิดชอบ 2.การขอให้สืบค้นคดีสำเนา และรับรองเอกสารที่คัดสำเนาที่เกี่ยวกับการอนุญาตวัตถุอันตราย 3.การขออนุญาตนำเข้าผ่านวัตถุอันตราย นอกจากนี้ ได้พัฒนาระบบการอนุมัติใบสำคัญ/ใบอนุญาต วอ. ด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ อีก 15 กระบวนการงาน ได้แก่ การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 14 กระบวนการงาน และการขออนุญาตผลิตตัวอย่างหรือนำเข้าตัวอย่างวัตถุอันตราย 1 กระบวนการงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่ 31 มี.ค. 2564 เป็นต้นไป ส่วนกระบวนการงานอื่น ๆ ด้านวัตถุอันตราย จะเปิดให้บริการด้วยระบบ e-Submission ได้ครบถ้วนภายในสิ้นปีนี้

ข่าวปลอม “ใส่ผ้าอนามัยนาน ทำให้เป็นโรคมะเร็งปากมดลูก”

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ innnews

-กรมการแพทย์ เผย ตามที่มีข่าวทางสื่อออนไลน์ว่า “ใส่ผ้าอนามัยนานทำให้เป็นโรคมะเร็งปากมดลูก” สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เป็นความจริง การใส่ผ้าอนามัยไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก แต่อาจทำให้เกิดการอักเสบ ไม่สะอาด จึงควรเปลี่ยนผ้าอนามัยทุก ๆ 4 – 6 ชั่วโมง หรือตามปริมาณประจำเดือน

โรคไข้หัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สปริงนิวส์, nationtv, thailandplus

-กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการรับประทานหมูดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ อาจเสี่ยงป่วยโรคไข้หัด และอาจทำให้หูหนวกถาวรหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ พร้อมแนะวิธีป้องกัน โดยรับประทานอาหารที่ปรุงสุก ไม่ใช่เชียงของดิบและของสุกร่วมกัน ไม่สัมผัสเนื้อหมูและเลือดดิบด้วยมือเปล่า และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

เตือนเด็กจมน้ำ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ส่องโรคไขสุขภาพ

-กรมควบคุมโรค แนะนำให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต ข้อมูลกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.สธ. พบว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2554-2563) ในเดือนเม.ย. มีคนจมน้ำเสียชีวิต 3,372 ราย ในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 889 ราย เฉพาะเทศกาลสงกรานต์ 13-15 เม.ย. ในช่วง 10 ปี พบว่าในทุกกลุ่มอายุจมน้ำเสียชีวิต 470 ราย ในจำนวนนี้เป็นเด็ก 124 ราย เฉลี่ยวันละ 4 ราย มากกว่าช่วงวันปกติ 2 เท่า โดยวันที่ 14 เม.ย. เกิดเหตุเด็กจมน้ำเสียชีวิตสูงที่สุดเฉลี่ย 5 ราย